

GIÁ BÀN Table with columns for subscription rates and locations.

TIẾNG-DÂN

La Voix du Peuple

Học, qui có thực dụng. DEPT LEGAL - HANOI

CHUNG QUANH LỐI HỌC QUỐC-VĂN CẦN PHẢI CÓ GIỐNG GÌ CHỨA TRONG THỨ CHỮ ÁY CHỜ

Nước ta trước kia chưa có chữ, học theo chữ Tàu và văn hóa Tàu. Nói cho phải, nhớ học chữ Tàu mà tỏ tiên ta.

Ngày nay vẫn là chữ Phạm của đời Thích ca, mà mấy sư tụng kinh kệ ở các chùa chưa chắc là số đặc gì trong học Thích ca.

CHUYỆN ĐỜI

Ước gì được ông Nghệ Tưỡng bênh vực cho Ai đã đi nghe ông Nghệ Tưỡng-mạnh-Tưỡng diễn thuyết tại hội Quảng-Đại và viện Dân-biễn đến phải thêm lời ngợi khen cho cái tài hùng biện của ông.

Một ở gian đạo lý khám phá

(Quan gian làm triệu giá để nhận chứng thực cho vấn đề gian) Tiếng-dân vừa rồi đã đăng việc cơ học và trốn cướt hoành hành ở làng Xuân-lam, huyện Thanh-chương.

CÒN PHÂN LÝ TRƯỞNG PHẢI LÀM KHỐC KÊ NỮA

(Chung quanh sự phân thân làm bồi) Mỗi lần, về vụ thuế, Tiếng-Dân đã đăng nhiều tin về cách phân thân làm bồi của lý hào, các đo đạc thường có, song còn những cơ học cho hào lý phạm lỗi ư, xem bài tại bài dưới đây.

Giặc mọi lại lung tung!

(Đón đường cướp của và giết người nữa) Quan họ mọi xuống vây đồn Di-lãng và gớt người ở Quảng Ngãi độ tháng trước, đã đăng T. D. số 914, 916 và 924.

THƠ-TÍN

Cùng Ô. Ng. v. TĐ, Phú lý Mấy bãi vịnh số, có nhịp ở sưa dàng, 2 bãi thì học vụ không dàng.

LẠI NÓI KHỔ CỦA DÂN NGỰ

T. D. trước đây thấy có bài nói tình cảnh dân ngụ. Nay ký-giả xin cung cho độc-giá bài dưới này lại một chứng nữa.

Tin tức bên Xiêm

14 người cộng sản Việt Nam bị bắt tại Xiêm Hôm thứ tư 15-7-38 tòa án Vương các (Bangkok) ở bên Xiêm có đem 14 người Việt-nam can vào tội cộng sản ra trả lời.





SỮA NESTLÉ HIỆU CON CHIM SỨC KHỎE CỦA TRẺ CON NHIỀU CHẤT BỔ

Bao thầu cho Chính-phủ Pháp Độc quyền bán cho các nhà thương, các nhà hộ sinh các nhà trường học (Lycées & Khấp Đông-Đương)

Lại nỗi khổ của dân ngu

(Tiếp theo trang 1) rắng: gặp tay có hai cái giêng dao ở và phải... (Text continues with a story about a man and a woman)

lò-tiền, thì không lẽ bỏ mà đi dân được... (Text continues with a story about a man and a woman)

SÔNG MỘT TRĂM TUỔI

Sống đến 100 tuổi mà không rụng răng thì thế biết chừng nào! (Text continues with a story about a man and a woman)

VIỆC TRONG NƯỚC

Xuýt thành án mạng HUE. - Ng-Miền làm chủ, người làng Phước quê, huyện Hương thủy, nhà khít... (Text continues with a news report)

QUẢNG-NAM. - Ngày 26 tháng 11 là năm ngoài (21-12-35) phá tổng Đông an là Lê Cự và làng An trảng (Thảng bình) ở Hương... (Text continues with a news report)

Viện địa phủ, quan Phó bất lèn bất xưng nhiều lần. Ngày 27 là (16 Julliet này), có trái phũ về phạt hương... (Text continues with a news report)

Chuyện án vụ là Hoàng-đức-Kỳ NGHỆ AN. - Chuyện này ở làng Lạc thiên (Yên thành) đã đăng T. D số 932... (Text continues with a news report)

Ông Lê Ngọc Miền làm việc ở phủ Khâm... (Text continues with a news report)

CHO KHÔNG QUYỀN SÁCH Người và Ma Quyền sách nhỏ đây là Trương, thuật chuyện một chàng thanh niên... (Text continues with a story)

Trong phiên tòa đại hình vụ rồi ở Saigon có đem xử nhiều vụ. Tuy trung có việc thay giáo làm học giả... (Text continues with a news report)

Nhà thuốc Ba Ngõl Sao 50 năm danh tiếng Ai muốn làm Đại-lý ở Quảng-trị... (Text continues with an advertisement)

Advertisement for LE GOSSE milk powder, featuring an image of a can and text: "Dùng sữa 'LE GOSSE' rất tốt cho tất cả mọi người..."

Đang dạy dỗ đưa con ấy, nàng phải đã thông thái rồi mới được... (Text continues with a story)

BA = TƯỞC MÔNG = THỂ = TÔN (LE COMTE DE MONTE-CRISTO) PHÁP - QUỐC LỊCH SỬ TIÊU THUYẾT Tác giả: Alexandre Dumas Số 82

Kha-đông-Thuộc là lớn lên: - Sao?... của tôi?... một mình tôi? (Text continues with a story)

Kha-đông-Thuộc sinh nghi bản, đứng im một hồi, rồi lấy nón chụp lên trên cái khăn... (Text continues with a story)

